



HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG HỘI CSQG NĂM 2024

Trong năm 2024, Chủ Tịch và các thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành đã sắp xếp thì giờ đi tham dự các ngày Lễ lớn trong năm do các Hội Đoàn Quân Đội, Dân Sự tổ chức tại mỗi địa phương như Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 và nhiều sinh hoạt khác của các hội đoàn bạn trong vùng mà Ngành CSQG có liên hệ mật thiết.

Tại San Jose, Bắc California, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành cùng một số thành viên và BCH Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc CA đã đến tham dự Buổi Hội Luận Chính Trị do Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc CA tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2024 tại Thư Viện Tully San Jose nhằm tìm biện pháp vô hiệu hóa QĐ số 1334 ngày 10/11/2023 của cộng sản VN. Trong buổi hội luận này, BTC đã mời GS Nguyễn Văn Canh, Cựu GS Học Viện CSQG, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ, CH Thái Văn Hòa, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG và Ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng là Diễn Giả của Buổi Hội Luận. Ngoài ra, CH Phan Thanh Thắng, Tổng Hội Phó NV Tổng Hội CSQG cũng đã được BTC mời làm Điều Hợp Viên chương trình. Buổi Hội Luận được đánh giá là thành công tốt đẹp với Ủy Ban Vô Hiệu Hóa QĐ 1334 của CSVN đã được thành lập tại Bắc CA.

(Xin xem tài liệu đã được GS Nguyễn Văn

Canh soạn thảo công phu và phân phát cho các thành phần tham dự Buổi Hội Luận và bài nói chuyện của CH Thái Văn Hòa về các biện pháp đối phó QĐ 1334 được đăng trong ĐSPH Xuân Ất Ty)

Ngoài ra, trong gần cuối tháng 5/2024 vợ chồng CH Tổng Hội Trưởng Thái Văn Hòa và vợ chồng CH Nguyễn Ngọc Thụy, Tổng Thư Ký Tổng Hội CSQG cũng đã cố gắng sắp xếp công việc và tự túc phương tiện đến Sydney để thăm CH Huỳnh Song, Hội Trưởng và BCH cùng Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và ACE Hậu Duệ CSQG Hội CSQG New South Wales, Úc Châu và tham dự Lễ Chào Mừng Ngày Truyền Thống CSQG 1 tháng 6 do Hội này tổ chức.

(Xin xem Tường Trình Chuyến Đi Thăm Hội CSQG NSW Úc Châu đăng trong ĐSPH Xuân Ất Ty)

Những công tác đã được thực hiện trong năm 2024:

1-Chương Trình Trợ Giúp Thương Phế Binh và Quà Phụ CSQG VNCH Lần 2:

Việc đền ơn đáp nghĩa và tưởng nhớ đến các Chiến Sĩ CSQG đã hy sinh là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Tổng Hội CSQG VNCH. Vì vậy sau khi đã thực hiện xong đợt 1 Chương Trình Trợ Giúp Thương Binh và Quà Phụ CSQG VNCH trong dịp Tết Xuân Quý Mão cho 213 Gia Đình CSQG ở VN, 12 Gia Đình CSQG có thân nhân ở Hoa Kỳ và thực hiện 9 Plaques Tưởng Niệm và Tri Ân các

cấp chỉ huy CSQG đã hy sinh, Tổng Hội CSQG đã tiến hành thực hiện Chương Trình Trợ Giúp Thương Binh và Quả Phụ CSQG Lần 2 trong năm 2024.

Qua Tâm Thư Kêu Gọi ngày 25/06/2024, Tổng Hội CSQG đã nhận được sự hỗ trợ và nồng nhiệt đóng góp của Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Cựu SVSQ Học Viện CSQG, Quý ACE Hậu Duệ và Quý Thân Hữu với tổng số tiền thu nhận là **\$34,996.05**. Với tổng số tiền này, Tổng Hội CSQG đã gửi quà Xuân Ất Tỵ bằng hiện kim cho 238 gia đình CSQG ở VN và 12 gia đình CSQG có thân nhân ở Hoa Kỳ. Trong số này, 200 gia đình được nhận \$150.00 cho mỗi gia đình và 50 gia đình được nhận \$100.00/gia đình.

(Xin xem Danh Sách Đóng Góp và Thư Tri Ân của TH được đăng trong ĐSPH Xuân Ất Tỵ. Báo cáo Thu Chi cho đợt gửi quà lần 2, TH sẽ báo cáo trong tháng 1/2025 sau khi đã hoàn tất công tác)

2-Thực Hiện Đặc San Phượng Hoàng Xuân Giáp Thìn 2024 và Xuân Ất Tỵ 2025:

ĐSPH Xuân Giáp Thìn 2024 đã được phát hành 1200 quyển và đã được gửi đến Liên Hội CSQG Âu Châu, Hội CSQG New South Wales Úc Châu và các Hội CSQG ở Hoa Kỳ. Theo ý kiến của một số độc giả trong và ngoài Ngành CSQG, ĐSPH Xuân Giáp Thìn được trình bày đẹp đẽ, rõ ràng, nội dung phong phú và đa dạng.

Về việc phát hành ĐSPH Xuân mỗi năm, vì có một số ý kiến đề nghị nên chấm dứt việc phát hành báo giấy và thực hiện ĐSPH Online để tiết kiệm tiền bạc cho các Hội CSQG trong việc góp phần trang trải chi phí ấn loát, nhưng một số ý kiến khác vẫn muốn ĐSPH được in ấn như cũ để dễ dàng đọc và lưu giữ làm kỷ niệm.

Trước hai ý kiến trên, Tổng Hội CSQG đã mở một cuộc trưng cầu ý kiến từ ngày 01 tháng 04 năm 2024 cho đến cuối tháng 04 năm 2024. Kết quả thăm dò là tuyệt đại đa số đều đồng thuận ĐSPH Xuân hàng năm, tiếng nói của Tổng Hội CSQG, vẫn cần được ấn hành như cũ. Do đó, ĐSPH Xuân Ất Tỵ năm nay sẽ được phát hành như mọi năm, trước Tết Nguyên Đán.

Ngoài ra, cũng nhằm để phục vụ quý độc giả trong và ngoài Ngành CSQG ưa thích ĐSPH nhưng không có ấn bản ĐSPH trong tay, Ban Điều Hành và Ban Biên Tập ĐSPH sẽ cố gắng thực hiện và giới thiệu ĐSPH Xuân Ất Tỵ Online trong cùng thời gian phát hành báo ĐSPH Xuân đến các Hội CSQG.

(Xin xem danh sách ủng hộ ĐSPH được đăng trong ĐSPH Xuân Ất Tỵ 2025).



HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA TỔNG HỘI CSQG VNCH TRONG NĂM 2024



NT Trần Minh Công, Cố Vấn Tổng Hội CSQG, NT Trần Quan An, Chủ Tịch HĐQT Tổng Hội và Quý Phu Nhân tham dự Tiệc Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 do Hội Ái Hữu CSQG VNCH Nam California tổ chức.



NT Trần Quan An, Phu Nhân và BS Trần Quan Khải, Tổng Hội Phó ĐT Hậu Duệ, tham dự Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Kỳ 18 tại Nam CA.



GS Nguyễn Văn Canh nói chuyện với Nhóm CSQG Nam CA về hoạt động của Nhóm Sinh Viên Cảnh Tả trong Tổng Hội Sinh Viên UCLA.



NT Trần Quan An và Phu Nhân, GS Nguyễn Văn Canh, TS Trần An Bài, CH Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự Tiệc Tân Niên Giáp Thìn 2024 do Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA, Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc CA và Quý Tương Tế CSQG & Thân Hữu tổ chức.

ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG XUÂN ẤT TỶ 2025



Diễn Giả GS Nguyễn Văn Canh trong Buổi Hội Luận Chính Trị Chống QĐ số 1334 của Cộng Sản VN tại San Jose, Bắc CA ngày 21 tháng 04 năm 2024



CH Phan Thanh Thắng và Ông Jimmy Phan điều hợp chương trình Buổi Hội Luận Chính Trị Chống QĐ 1334 của CS VN.



CH Thái Văn Hòa trong Buổi Hội Luận Chính Trị Chống QĐ số 1334 của CS VN.



Quang Cảnh Buổi Hội Luận Chính Trị.



CH Thái Văn Hòa và CH Nguyễn Ngọc Thụy, Tổng Thư Ký Tổng Hội CSQG tham dự Dạ Tiệc Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG tại New South Wales, Úc Châu.

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA - VNCH

Phái Đoàn Tổng Hội CSQG tham dự Tang Lễ Bà Maria Goretti ANN PHAN, Nữ Danh Dương Thị Nguyệt Ánh, Khóa 1 Học Viện CSQG, Phu Nhân của NT Phan Tấn Ngưu, Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG VNCH.

